

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
เสนอโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of the Cabinet
5 กรกฎาคม 2559 English Site

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา : ค้นหา

วัน/เดือน/ปี ที่มติดังกล่าว : 01 / 01 / 2556 ถึงวันที่ : 31 / 12 / 2556

เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ถ 2553 โทรสาร 164/2553

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค้นหา ยกเลิก

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทก วันที่มีมติ 05/02/2556

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ต้องการเอกสารเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการ

< ย้อนกลับ ดูเอกสารมติ ครม. คลิ๊กที่นี่

สรุปประเด็นข้อเสนอสื่อและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรมีหลักสูตรภาคปฏิบัติในการพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร ไปพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ในด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน ๒ ระดับ คือระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนำไปใช้ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
- เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียเป็นวันลา ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ
- ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ด้วย ไปพิจารณาต่อไป

อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

<http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2->

[3.jsp?top_serl=99306787&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2556&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2556](http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99306787&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2556&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2556)

ด่วนที่สุด

ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๒๐๓๖



๒-๒๐๒๖
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10925 นสว
รับที่ 24 ส.ค. 2555 8.30

สัด 1/234
๒๔ สค 55
๑.๐๐๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการจัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ขอเสนอเรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐ (รอส.) ขึ้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และระยะห่างระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่มีเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยกเลิกรูปแบบปฏิบัติเก่าๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน การปฏิรูประบบการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและสร้างสังคมสารสนเทศ (e-Government for the People)

/สำหรับ

สำหรับทิศทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งการพัฒนา Connected Government นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างมิติใหม่ของหน่วยงานรัฐในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ การที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส อันจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย

ทั้งนี้ การสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) จากรายงาน United Nations E-Government Survey ๒๐๑๒ พบว่าประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ ๙๒ จากจำนวนประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศ ซึ่งปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ไทยจัดอยู่ในลำดับที่ ๗๖ และปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ไทยจัดอยู่ในลำดับที่ ๖๔ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องเริ่มพัฒนาแก้ไข ปรับปรุง ระบบสารสนเทศภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับให้ทัดเทียมนานาประเทศ ประเด็นสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งนับว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวต้องดำเนินการในทุกระดับทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ความเข้าใจ และพร้อมดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทัน เหมาะสมกับการดำเนินการขององค์กร และสามารถพัฒนาระบบงานทั้งภายใน รวมถึงระบบบริการที่มีประสิทธิภาพต่อประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงขอเสนอการจัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงทิศทาง ความจำเป็นในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพัฒนาองค์กร และเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทัศนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ประกอบในการกำหนดแนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน อันเป็นการผลักดันให้เกิดการบริหารงานในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

รายงานผลการสำรวจ e-Government ของโลก (The UN Global E-Government Readiness Report ๒๐๑๐) พบว่าการจัดอันดับดัชนีความพร้อมในการเป็น e-Government ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดอยู่ในลำดับที่ ๑ (รองมาเป็นสหรัฐอเมริกา แคนดาดา สหราชอาณาจักร ตามลำดับ) และการจัดอันดับดัชนีของการใช้งาน e-Government ประเทศเกาหลีใต้ อยู่ในอันดับที่ ๑ (รองมาออสเตรเลีย สเปน นิวซีแลนด์) การบริหารโครงการ IT ที่ประสบความสำเร็จนี้เป็นผลเนื่องมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล การแบ่งงานรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแผนการของ e-Government และเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่มีโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมที่ดีเยี่ยม ในระหว่างปี ๑๙๙๘ และปี ๒๐๐๑ รัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณให้กับเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศถึงเท่าตัวคือจาก ๕๔๔ ล้านดอลลาร์ไปเป็น ๑,๑๐๐ ล้านดอลลาร์ โดยเงินจำนวนดังกล่าวคิดเป็น ๑.๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด

/ผลการสำรวจ...

ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) จากรายงาน United Nations E-Government Survey ๒๐๑๒ พบว่าอันดับของประเทศไทยลดลงทุกครั้ง ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการผลักดันให้ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นควรเริ่มจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน และระบบบริการที่ให้บริการกับประชาชน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดการบริหารงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การบริหารงานในภาวะที่ประเทศเข้าสู่รูปแบบของการค้าเสรีหรือความร่วมมือแบบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

สรอ. จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ประเทศก้าวสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชนซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ พรฎ. จัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗(๔) กำหนดให้สำนักงานมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้ ๖ ด้าน โดยมีภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นส่วนร่วมดำเนินงานให้เป็นไปตามเนื้อหาสาระของแผน เพื่อนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้แก่ การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต ใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณอย่างรู้เท่าทัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ เพื่อเร่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอในการรองรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม โดยให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และบุคลากรสายอาชีพอื่นๆ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมโดยรวม ดังนั้นในฐานะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และวางแผนการบริหารจัดการองค์กรฯ ให้สามารถดำเนินการได้ในทิศทางที่เหมาะสม และสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร รวมถึงการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ได้มีการกำหนดแผนแนวทางไว้แล้ว

๔.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน และโครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในส่วนราชการ

๔.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอโดยได้รับความเห็นของ กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย ประกอบกับให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองโครงการของส่วนราชการ

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้

๕.๑ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๕.๒ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก



(อนุดิษฐ์ นาครทรรพ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๑

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๓๕๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๘๐๓๖
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๓๗๘
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๘๒๙๖
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๒/๗๐๔๔
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๗๗๒
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๕๑๙๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
๕. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๑๓.๒/๑๒๖
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
๖. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/๑๐๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้เสนอเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [สำนักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ไปพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ในด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน ๒ ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ

/และระดับ ...

และระดับบริหาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมตลอดถึงการนำไปใช้ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

๒. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีถือเป็นวันลา ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO ด้วย ไปพิจารณาต่อไป

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย รวมทั้งได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

C

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

R07-02-56/ชัยพล

ผอ.ตจค. ๑ ๑ ก.พ. ๕๖
ผช. ๑๓ ก.พ. ๕๖
ผอ.กลุ่ม ๑๐ ก.พ. ๕๖
นวด. ๑๒ ก.พ. ๕๖
ผู้พิมพ์ ๑๓ ก.พ. ๕๖

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้บริหารระดับสูง ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ๒. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
 ๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๕. เลขาธิการ ก.พ.
 ๖. เลขาธิการ ก.พ.ร.

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๕๐๖.๔/๑๘๗๕



สวท. 1/134-6
วันที่ 16 พค 55
เวลา 8:45 น

รับที่ 13222
วันที่ 1-7-55 2555 18.00 น

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑) ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามที่ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ดังนี้

๑. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สโร.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

๒. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ กำหนดนิยามคำว่า “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ข้อ ๙ การจัดการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมให้ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจำนวนที่เห็นสมควรและให้พิจารณาในด้านการเงินก่อนด้วย

ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ

/ ๒. ...





สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส6481
รับที่ : ธ10940/55
วันที่ : 05 ก.ย. 55 เวลา : 10:43

สว ๑ / ๒๓๖.๖
๕๗๕๕
น.๐๐๓

ที่ นร ๐๑๐๒/๓๑๐๖๖

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ ดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สำหรับโครงการหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากการพิจารณาเอกสารโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยีฯ เสนอ มีความเห็น ดังนี้

๒.๑ เนื้อหาหลักสูตรที่กำหนดเน้นการเสริมสร้างความรู้และวิสัยทัศน์ด้าน ICT และการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้มีการศึกษาดูงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วย ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาประการหนึ่งที่เกิดการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องมาจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการใช้ ICT หรือมีการใช้แต่น้อยมาก ยังคงใช้เอกสารเป็นหลัก ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริหารระดับสูงขาดทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนั้น หากต้องการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะพัฒนาผู้บริหารภาครัฐให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม จึงควรมีหลักสูตรภาคปฏิบัติในการพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารด้วย

๒.๒ ตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทค ๐๑๐๐.๔/๘๐๓๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่เสนอเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ได้รายงานผลการสำรวจ e - Government ของโลก (The UN Global E - Government Readiness 2012) ว่า การจัดอันดับดัชนีความพร้อมในการเป็น e - Government ประเทศเกาหลีใต้ อยู่ในอันดับที่ ๑ รองลงมา เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา และการจัดอันดับดัชนีของการใช้งาน e - Government ประเทศเกาหลีใต้ อยู่ในอันดับที่ ๑ รองลงมา เป็นประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น การกำหนดให้มีการศึกษาดูงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงน่าจะไม่เหมาะสม เห็นควรที่จะกำหนดให้มีการศึกษาดูงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศเกาหลีใต้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า รวมทั้งประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก

๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบให้ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม มีรองปลัดกระทรวงหนึ่งคนและรองอธิบดีหนึ่งคน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน

เพื่อบริหาร...

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๗๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส6481

รับที่ : ๘11798/55

วันที่ : 21 ก.ย. 55 เวลา : 11:24

สิด 1/237.5

21 ก.ย. 55

17.106

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) จะเป็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการต่อไป ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงานงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๘ ต่อ ๑๕๒๐

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๙๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนประชุม
รับที่.....10799..... หลังประชุม
วันที่...4...04 55 เวลา...08:55 แจกที่ประชุม
 ไม่แจกที่ประชุม

รศด 1/237-1
4 14 55
13.350-

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๕๑๕๕



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานภาครัฐเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ และทำให้ประเทศไทยสามารถทำการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนประชุม
รับที่.....10799..... หลังประชุม
วันที่...4...04 55 เวลา...08:55 แจกที่ประชุม
 ไม่แจกที่ประชุม

รศด 1/237-1
4 14 55
13.950-

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๕๑๕๕



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานภาครัฐเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ และทำให้ประเทศไทยสามารถทำการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คำนวณาก

ที่ นร ๑๐๑๓.๒/ ๑๒๖



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครพนธ์ ๑๑๐๐๐

ศก๑ 1/237.4

10 นร 55

16.๐๗๖

๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าส่วนราชการในการใช้เป็นกรอบการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องรองรับกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งผลักดันให้เกิดการบริหารงานในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และโดยที่โครงการนี้เป็นเรื่องทักษะเฉพาะทางซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านดังกล่าวโดยตรง สำนักงาน ก.พ. จึงพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสอดคล้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการฝึกอบรมโครงการนี้โดยตรง

อนึ่ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบในหลักการเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่งในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น CIO ว่าต้อง “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ที่สำนักงาน ก.พ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กำหนดขึ้น...” และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว คือ สำนักงาน ก.พ. และ NECTEC โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ...



ที่ นร ๑๒๐๐/ ๑๐๑

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

1/234.2
LPHRS
15-156

๔ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นเรื่องโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนว่า เห็นสมควรให้การสนับสนุนในหลักการของโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗(๔) ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กลุ่มพัฒนาองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มีใช้ส่วนราชการ

โทร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๘๘

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐